



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถ  
ในการนิเทศการศึกษา สำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก  
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่าน  
การกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น สำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินด้านผลงานและความสามารถในการนิเทศการศึกษา ได้ประเมิน  
ด้านผลงานสำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก  
ด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา จำนวน ๒ ราย  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  
ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๙๗๐๐๑	ว่าที่ ร.ต.ศุภวัฒน์ คนมัน	
๒	๐๙๗๐๐๒	นางสาวพรชนิตา เชื้อทอง	

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา  
ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

/กำหนดการ...

### กำหนดการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา

วัน/เวลา	รายละเอียด	หมายเหตุ
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	- รายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ณ โรงเรียน บ้านหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี - ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด	

#### ๓. การปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการประเมิน

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ จัดเตรียมบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ให้เรียบร้อย

๓.๒ ต้องเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

๓.๓ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๓.๔ ให้เตรียมคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อใช้ทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา

๓.๕ ผู้เข้ารับการประเมินควรไปถึงก่อนเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

#### ๔. การประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนนด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ และทางเว็บไซต์ [www.petburi.go.th](http://www.petburi.go.th)

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็น  
ผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้หากผู้ใดได้รับการบรรจุ  
และแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  
และผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางกชพร มั่งประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
อนุกรรมการ และเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑